

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST**

Số: 034/2024/CV-STT

V/v: Giải trình về việc âm vốn chủ sở hữu
trên BCTC kiểm toán năm 2023 và đưa ra
phương án khắc phục

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (Sau đây gọi tắt là "STT")

Mã chứng khoán: STT

Địa chỉ trụ sở Công ty: 25 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam.

Đầu tiên, Công ty STT kính gửi lời chào, lời cảm ơn chân thành tới các quý Cơ quan đã nhiệt tình hỗ trợ cho chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.

Ngày 11/4/2024, STT nhận được Quyết định số 360/QĐ-SGDHN đề ngày 04/4/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Theo Quyết định, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu STT của Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

Lý do duy trì hạn chế giao dịch: Tổ chức đăng ký giao dịch có vốn chủ sở hữu âm trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Nay bằng văn bản này, STT giải trình lý do STT bị âm vốn chủ sở hữu như sau:

Năm 2023 tình hình kinh tế thị trường có nhiều biến động, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp nói chung và STT nói riêng. Bên cạnh đó một tài xế của Công ty tự ý lắp đặt thiết bị khai khổng giá cước nên bị Cảng Hàng Không Quốc tế Tân Sơn Nhất tạm dừng, không cho Taxi Sài Gòn Tourist hoạt động tại Sân bay kể từ 00h00 ngày 22/6/2023 đến nay vẫn chưa hoạt động lại được. Vì hành vi của một cá nhân mà làm ảnh hưởng rất lớn đến công ty, công việc kinh doanh của STT gặp rất nhiều khó khăn, doanh thu bị thất thoát.

Trong khi đó, STT vẫn phải chi trả cho những chi phí hoạt động của doanh nghiệp như chi phí thuê mặt bằng, lương nhân viên, bảo hiểm xã hội,... Ngoài ra, STT phải trích lập dự phòng cho những khoản nợ xấu, nợ khó đòi của STT từ những năm trước (theo Báo cáo tài chính các năm đã được kiểm toán) nên dẫn đến việc âm vốn chủ sở hữu trong báo cáo tài chính trong năm 2023.

Phương án khắc phục tình trạng âm vốn chủ sở hữu: Năm 2023 là một năm khó khăn với STT nhưng với sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc Công ty, STT tin rằng sẽ khắc phục được những những khó khăn còn tồn tại trong năm các năm trước. STT cũng đã và đang cố gắng để có thể khôi phục tình trạng âm vốn chủ sở hữu: Năm 2023 là một năm khó khăn với STT nhưng với sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc Công ty, STT tin rằng sẽ

khắc phục được những những khó khăn còn tồn đọng trong năm các năm trước. STT cũng đã và đang cố gắng để có thể khôi phục và trở lại hoạt động bình thường trong năm 2024, kế hoạch và định hướng của STT như sau:

1. Khôi phục hoạt động Taxi Sài Gòn Tourist tổ chức bộ máy điều hành chuyên nghiệp hơn và liên kết với các đối tác trong lĩnh vực dịch vụ cho thuê xe và taxi;
2. Ra sức thu hồi các nợ xấu đã tồn đọng các năm trước và đã được trích lập dự phòng;
3. Thu hồi khoản bồi thường thiệt hại từ Nguyên Tổng giám đốc để bù đắp vào khoản thiệt hại cho vận hành công ty trước đây;
4. Thu hồi khoản tiền đã có quyết định của tòa đang tiến hành thi hành án tại Chi Cục Thi hành án quận Tân Bình;
5. Phát triển hoạt động kinh doanh của trung tâm đào tạo dự kiến trong năm sẽ mở rộng phạm vi hoạt động và nâng cao số lượng học viên có thể đào tạo.

Do đó, bằng công văn này chúng tôi xin được giải trình nguyên nhân âm vốn chủ sở hữu và đưa ra các phương án khắc phục như trên. STT tin rằng có thể cải thiện tốt hơn về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới.

Rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban chứng khoán Nhà nước trong thời gian tới.

STT xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN
SÀI GÒN TOURIST**



Tổng Giám đốc

Kakazu Shogo